

อูรุกวัย

ผู้ผลิตน้ำตาล Alur กล่าวว่า ในปี 2011 ผลผลิตดีที่สุดในนับตั้งแต่ปี 2006 โดยบริษัทน้ำตาล Alur ได้จัดตั้งขึ้นที่ Bella และกล่าวว่า yield ที่ได้จากอ้อยและน้ำตาลเป็นที่พอใจมาก โดยเฉพาะอ้อยมี yield ถึง 60 ตัน/เฮกเตอร์ ขณะที่บางพื้นที่อยู่ที่ 90 ตัน/เฮกเตอร์ ขณะนี้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตมากขึ้นอีก 38% เทียบกับปี 2010 บริษัทคาดว่าจะผลิตพลังงานได้เพียงพอ 100% ของความต้องการ yield เฉลี่ยของน้ำตาลอยู่ที่ 105 กิโลกรัมต่อตันอ้อย เป็น 108-110 กิโลกรัมต่อตันอ้อย

แคริเบียน

ผู้ผลิตน้ำตาลในแคริเบียนคาดว่าในปีนี้จะมีย่านตาล 312 ,000 ตัน น้อยกว่าที่คาดไว้ที่ 500,000 ตัน โดยจะส่งมอบให้กับสหภาพยุโรป ขณะนี้สมาคมน้ำตาลของแคริเบียนกล่าวว่า สหภาพยุโรปมีข้อเสนอคงโควตาของกลุ่มแคริเบียนไว้จนถึงปี 2015 อย่างไรก็ตาม อาจมีแนวโน้มปรับลดการส่งออกน้ำตาลของกลุ่มแอฟริกาใต้ และของสมาคมอุตสาหกรรม ACP ด้วย

อินเดีย

โรงงานน้ำตาลในรัฐมหาราษฏรได้เริ่มหีบอ้อยแล้วและผลิตน้ำตาลพื้นเมืองขายที่ 32 รูปี/กก. (21.76 บาท/กก.) ใกล้เคียงกับราคาน้ำตาล ผู้ผลิตกล่าวว่า ราคาน้ำตาลพื้นเมืองสูงขึ้นในปีนี้ และในช่วงต้นฤดูหีบใหม่ ราคาอ้อยขั้นต้นจะกำหนดต่อเมื่อนำไปผลิตน้ำตาลพื้นเมืองเท่าไร แต่ขณะนี้ยังไม่มีกำหนดราคา

ราคาน้ำตาลส่งมอบทันทีปิดเมื่อวันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม 2554 เนื่องจากเทศกาล Diwali ขณะที่ราคาน้ำตาลล่วงหน้าปรับลดลงเล็กน้อยก่อนที่รัฐบาลจะตัดสินใจอนุญาตส่งออก เมื่อเวลา 15.55 น. ราคาน้ำตาลเดือนพฤศจิกายนในตลาด NCDEX ลดลง 0.25% อยู่ที่ 2,752 รูปี/100 กก. (18.71 บาท/กก.)

ปากีสถาน

เมื่อวันพฤหัสบดีมีการประมาณการเบื้องต้นความเสียหายในพื้นที่ปลูกอ้อยของรัฐสินธุอยู่ที่ประมาณ 34% มีการปลูกอ้อยแล้ว 0.64 ล้านเอเคอร์ และมีพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายอยู่ที่ 0.21 ล้านเอเคอร์

รัฐบาลปากีสถานคาดว่า อ้อยในปี 2011/12 และปี 2014/15 จะเพิ่มขึ้น 4%
สภาพการค้าในเมืองละฮอร์เตือนว่า ถ้าปากีสถานยอมให้สิทธิพิเศษทางการค้าให้กับ
อินเดีย โดยเฉพาะสินค้า ยางรถยนต์ มอเตอร์ไซด์ ปีโตรเคมี น้ำตาล น้ำมันปรุงอาหาร

สหภาพยุโรป

รัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและผู้บริหารระดับสูงของ AB Sugar ให้สัตยาบันในการยินยอม
ของทั้งสองฝ่ายเพื่อคงการผลิตน้ำตาลจากบีทในเมือง Castilla และ Leon โดยทั้งสองฝ่ายจะให้การ
สนับสนุนการผลิตน้ำตาลของภาคอุตสาหกรรม และยืนยันในข้อตกลงดังกล่าว เพื่อขอรับการ
ช่วยเหลือด้านการเงินจากสหภาพยุโรป และกล่าวว่า การขอเงินช่วยเหลือจากสหภาพยุโรปเพื่อสร้าง
ความมั่นใจว่าสามารถผลิตบีทได้เพียงพอกับการป้อนบีทให้กับโรงงาน 4 แห่ง รัฐมนตรีกระทรวง
เกษตรและผู้บริหารระดับสูงของ AB Sugar ยืนยันที่จั่วร่วมมือกันเพื่อขอให้สหภาพยุโรปขยายโควตา
การผลิตน้ำตาลสหภาพยุโรปไว้

Rabobank กล่าวถึงความเป็นไปได้ 4 อย่างของภาคอุตสาหกรรมน้ำตาลในสหภาพยุโรปหลัง
ปี 2015 ทางเลือกที่ 1) จะคงโควตาและราคาให้เป็นอยู่ตามปัจจุบัน และจะปล่อยให้มีการนำเข้า
แบบเสรีมากขึ้น ซึ่งมีแนวโน้มให้ผลประโยชน์กับโรงงานรีไฟน์

ทางเลือกที่ 2) ปล่อยให้เสรีให้กับอุตสาหกรรมน้ำตาล ทำให้เกิดการแข่งขันสูงในบรรดากลุ่ม
ประเทศที่เป็นสมาชิกของผู้ผลิตน้ำตาลจากบีท และจะส่งผลให้ราคาบีทสูงขึ้นตามความต้องการของ
โรงงาน และส่งผลกระทบราคาน้ำตาลในตลาดโลก ทางเลือกที่ 2) จะเป็นประโยชน์ให้กับ
ผู้ประกอบการ ทางเลือกที่ 3) คงนโยบายทุกอย่าง โดยผู้ปลูกบีทขอให้คงไว้จนถึงปี 2020
ทางเลือกที่ 4) ขอให้ยกเลิกการกำหนดโควตาผลิต และราคาอ้างอิงขั้นต่ำ แต่ให้คงข้อกีดกันทาง
การค้าไว้

รัสเซีย

รัสเซียสามารถผลิตน้ำตาลพอเพียงกับการบริโภค แต่ขณะที่รัสเซียตั้งใจเป็นประเทศผู้ผลิต
น้ำตาลเพื่อการบริโภคแต่ยังมีอุปสรรคทำให้รัสเซียไม่สามารถส่งออกน้ำตาลได้ ขณะนี้ในช่วง 2-3
ปีข้างหน้ามีปัจจัยทางการเมืองดีพอ รัสเซียอาจส่งออกน้ำตาลได้และอาจไม่ต้องนำเข้า ในฤดูการ
ผลิตนี้รัสเซียส่งออกน้ำตาลได้ถึง 250,000 ตัน

นักวิเคราะห์กล่าวว่า รัสเซียไม่สามารถกลายเป็นผู้ส่งออกน้ำตาลได้อย่างเต็มตัว เพราะรัสเซียมี
โครงสร้างพื้นฐานด้านการส่งออกจำกัด และกำลังการผลิตไม่ถึง ซึ่งเป็นอุปสรรคกับการส่งออก
น้ำตาลทางเรือ ทำให้รัสเซียไม่สามารถส่งออกน้ำตาลได้

ยูเครน

